

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN BIÊN TẬP

*

Số: 10/2023

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2023)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
2. Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023.
3. Thành lập Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO.
4. Trưng bày lưu động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - những nét phác họa chân dung”.
5. Kết quả phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
6. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023.
7. Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023.
8. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.
9. Chương trình cho vay học sinh, sinh viên.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 10/2023

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỀM TIN

1. Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện (KVPT) năm 2023

Sáng ngày 08/9/2023, tại Hội trường lớn của huyện, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện (KVPT) tổ chức hội nghị bồi dưỡng diễn tập KVPT huyện năm 2023 cho các thành viên khung tập.

Trong thời gian ½ ngày, các đại biểu đã được bồi dưỡng một số nội dung trọng tâm trong thực hành nhiệm vụ diễn tập gồm: Một số vấn đề về nội dung, tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT huyện; tình hình có liên quan đến cách mạng Việt Nam và đối tượng tác chiến KVPT huyện; tổ chức thi hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Lệnh thiết quân luật và Lệnh giới nghiêm cũng như một số vấn đề về nội dung, tổ chức, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyên cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bồi dưỡng riêng cho khung diễn tập KVPT huyện.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị mà trực tiếp là năng lực tham mưu của lực lượng vũ trang trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc nguyên tắc tổ chức và phương pháp diễn tập; thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, thành phần, quy trình, thứ tự tổ chức các hội nghị trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện để vận dụng sát với yêu cầu thực tiễn khi có chiến tranh xảy ra.

2. Hội thao kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

Sáng ngày 12/9/2023, tại Nhà văn hóa huyện, UBND huyện tổ chức Hội thao kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2023 cho lực lượng dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy với sự tham gia của 60 vận động viên đến từ 12 đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đơn vị được luyện tập và thi đấu các nội dung: chạy tiếp sức 4 x 100m vượt chướng ngại vật, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và chạy tiếp sức 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy. Do được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là sự đầu tư tập luyện tích cực của các vận động viên và các đơn vị, hội thao đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, chất lượng cao.

Qua Hội thao đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động phòng ngừa cháy nổ, nắm vững nguyên tắc “thời gian vàng”, thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” khi có cháy nổ xảy ra. Đồng thời, tạo thế chủ động trong công tác PCCC và CNCH ngay tại cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, góp phần hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao 03 giải nhất, 03 giải nhì và 03 giải ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Hội thao.

3. Trưng bày lưu động chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - những nét phác họa chân dung”

Từ ngày 18 - 21/9/2023, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “*Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung*” tại Nhà văn hóa huyện,

Tại khu vực trưng bày, người tham quan đã được nghe giới thiệu, thuyết minh 07 chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Sinh Cung - Cậu bé giàu nghị lực, Nguyễn Tất Thành - Người thanh niên yêu nước tiến bộ, Nguyễn Ái Quốc - Người Chiến sĩ cộng sản kiên trung, Hồ Chí Minh - Nhà lãnh đạo thiên tài, Hồ Chí Minh - Nhà Văn hóa lớn, Hồ Chí Minh - Chân dung đời thường và Bác Hồ với Hưng Yên - Hưng Yên với Bác Hồ; tham quan, tìm hiểu gần 200 tài liệu, tư liệu ảnh tiêu biểu, khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Ngoài ra, chuyên đề còn giới thiệu những hình ảnh, tài liệu có liên quan đến 10 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên.

Trưng bày chuyên đề “*Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung*” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kịp thời cổ vũ,

lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chinh đốn Đảng hiện nay.

4. Thành lập Chi đoàn cơ sở Công ty CP May và Thương mại Quốc tế INDICO

Chiều ngày 15/9/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức công bố quyết định thành lập Chi đoàn cơ sở tại Công ty CP May và Thương mại Quốc tế INDICO.

Chi đoàn cơ sở Công ty CP May và Thương mại Quốc tế INDICO được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/HĐTĐ ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn với 28 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Tại hội nghị công bố quyết định, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời và Bí thư chi đoàn. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn sẽ tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở chính thức.

Cùng với chi đoàn cơ sở Công ty TNHH May Hương Linh (thành lập năm 2022), đây là chi đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước thứ hai được Huyện đoàn thành lập.

Chi đoàn được thành lập sẽ giúp cho đoàn viên, thanh niên trong Công ty phát huy sức trẻ, đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc; có môi trường thuận lợi để thanh niên học tập rèn luyện phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Kết quả phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, kịp thời ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị KTTN; quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Đến nay, Đảng bộ huyện đã thành lập được 01 chi bộ (Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO) trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo cấp ủy cơ sở thành lập 06 chi bộ Quỹ TDND trực thuộc Đảng ủy 6 xã: Song Mai, Ngọc Thanh, Đồng Thanh, Phú Thịnh, Hiệp Cường, Phạm Ngũ Lão; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành lập 04 tổ chức công đoàn trong đơn vị KTTN, thành lập 02 tổ chức Đoàn thanh niên trong đơn vị KTTN; kết nạp 01 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; kết nạp được 11 quần chúng là người lao động trong đơn vị KTTN vào Đảng.

Đã thành lập 03 Tổ đảng trực thuộc chi bộ: Chi bộ thôn Duyên Yên, Đảng bộ xã Ngọc Thanh; chi bộ thôn Mát, Đảng bộ xã Nhân La; chi bộ thôn Đào Xá, Đảng bộ xã Nghĩa Dân (*gồm 03 đảng viên chính thức trở lên đang làm việc trong cùng 1 đơn vị KTTN hiện đang sinh hoạt tại 01 chi bộ thôn*) để tiến tới thành lập chi bộ trong đơn vị KTTN nếu đủ điều kiện.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, đánh giá thực trạng các đơn vị kinh tế tư

nhân, lực lượng lao động địa phương đang làm việc tại các đơn vị kinh tế tư nhân để phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo LĐLĐ huyện, Huyện đoàn thành lập các tổ chức đoàn thể cơ sở trong các đơn vị kinh tế tư nhân; bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú là công nhân trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục tiến hành rà soát số lượng đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương nhưng công tác, làm việc ở đơn vị kinh tế tư nhân ổn định, lâu dài (*trên 12 tháng*); phân công các đảng viên này tuyên truyền trong doanh nghiệp và bồi dưỡng, giáo dục lực lượng công nhân trong đơn vị kinh tế tư nhân để giới thiệu kết nạp Đảng; xây dựng kế hoạch công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm của đảng bộ, trong đó chú trọng việc bồi dưỡng cảm tình Đảng, kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, nhất là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề sau khi ra trường làm công nhân lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn.

6. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể huyện và cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đạt mục tiêu các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Về sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo gieo trồng 3.475,41ha lúa vụ xuân (đạt 102,2% kế hoạch năm), gieo cấy 3.459,29ha lúa vụ mùa (đạt 103,3% kế hoạch năm),

diện tích trồng rau màu cây vụ đông, vụ xuân hè đảm bảo đúng thời vụ; hoạt động chăn nuôi tiếp tục được duy trì ổn định với tổng đàn trâu, bò, lợn là trên 34 nghìn con; sản phẩm chăn nuôi tăng từ 0,6-0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Việc cơ giới hóa trong nông nghiệp góp phần cải thiện, tăng năng xuất lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Về công nghiệp, xây dựng: Đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tại 01 xã; hồ sơ quy hoạch chung đô thị cho 04 xã và quy hoạch chung cho 12 xã; đề nghị phê duyệt đấu giá đất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hùng An và Phú Thịnh; chấp thuận mặt bằng xây dựng khu dân cư mới xã Thọ Vinh và xây dựng trụ sở công an 11 xã; kiểm tra công tác nghiệm thu 23 công trình; cấp 04 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị. Chỉ đạo thẩm định 80 công trình về giao thông và công nghiệp, với tổng mức đầu tư khoảng 340 tỷ đồng. Tham gia xây dựng 11 gian hàng quảng bá xúc tiến thương mại.

Về thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 378 tỷ, đạt 41,3% so với kế hoạch năm với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 88,6% so với kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách là 331 tỷ 251 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,7% so với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 55,4% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Về quản lý đất đai, môi trường: Tiếp nhận giải quyết 1.062 hồ sơ, cấp mới, cấp đổi, đăng ký biến động cho 1.526 thửa đất các loại, xử lý dôi dư 402 m² thu nộp ngân sách 517 tỷ 649 triệu đồng. Đã hoàn thành giải phóng mặt

bằng một số khu, cụm công nghiệp, dự án đầu tư. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất tại 03 xã. Thu gom, vận chuyển 1.250 tấn rác thải về các bãi chôn lấp, điểm tập kết. Giải tỏa được 25 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, quyết định buộc 10 hộ vi phạm khắc phục hậu quả. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 và đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội: Giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì, ổn định nền nếp học tập các trường học. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thanh đã đạt được những kết quả tích cực. Các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em được thực hiện đúng đủ, kịp thời. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai tích cực. Công tác an ninh trật tự và quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

7. Kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2023

Vụ đông năm 2023, toàn huyện thực hiện gieo trồng 600 ha. Trong đó, ưu tiên sử dụng những giống có năng suất và chất lượng cao, dễ tiêu thụ như: ngô 140ha; lạc 10ha; đậu tương 10ha; dưa chuột 45ha; bí các loại 140 ha; khoai lang 8ha; khoai tây 10ha; rau đậu các loại 225ha; hoa cây cảnh, dược liệu: 52ha. Tập trung trồng chủ yếu tại các xã Vĩnh Xá, Hiệp Cường, Mai Động, Phú Thịnh, Ngọc Thanh...

Các địa phương có diện tích đất bãi ven sông Hồng, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả để thay thế các loại cây có giá trị kinh tế thấp. Áp dụng linh hoạt

các biện pháp kỹ thuật trồng xen, trồng bầu trên nền đất ướt hoặc khi lúa đổ đúi nhằm đảm bảo thời vụ.

Để sản xuất vụ đông đạt kết quả cao, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh các dịch vụ vật tư nông nghiệp, công tác dự thính, dự báo về thời tiết, sâu bệnh chính xác, kịp thời; hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh cây vụ đông theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)... Phối hợp với sở, ngành của tỉnh và các cơ quan truyền thông làm tốt công tác xúc tiến, giới thiệu sản phẩm cho các mặt hàng nông sản chủ lực của huyện.

8. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Nhằm tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023.

Theo đó, cao điểm các hoạt động sẽ diễn ra trong tháng 10 và 11/2023. Nội dung hưởng ứng tập trung: Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chính sách, quy định mới, các Luật được Quốc hội thông qua năm 2022 và 2023; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, phòng chống tội phạm. Tích cực tuyên truyền thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở; công tác phòng

chống dịch bệnh, thiên tai; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và phòng chống ma túy. Tiếp tục phổ biến thông tin về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và các vấn đề khác được dư luận quan tâm.

Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tiếp tục phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội, nâng cao tính chủ động học tập, tìm hiểu nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

9. Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều năm qua, Chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được triển khai hiệu quả, đã trở thành người bạn đồng hành của HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình không chỉ chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập, mà còn giúp các em vững bước theo đuổi ước mơ và tạo dựng tương lai sau này.

Chương trình cho vay học sinh sinh viên được triển khai theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, với mức vay vốn là 4.000.000 đồng/tháng/HSSV (tương đương với 40.000.000 đồng/năm). Chương trình áp dụng đối với HSSV đang sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương, với mức lãi suất cho vay hiện đang áp dụng là 6,6%/năm. Điều kiện cho vay đối với sinh viên năm thứ nhất: Chỉ cần cung cấp Giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập

học. Đối với sinh viên năm thứ 2 trở đi: Cung cấp giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học. Nếu là hộ gia đình khó khăn về tài chính đột xuất thì được giải ngân ngay kỳ đầu cho cả 1 năm học là 40.000.000 đồng.

Với mức lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài và số tiền trả nợ gốc được chia làm nhiều lần, nguồn vốn vay chương trình HSSV được xem là “bà đỡ” cho những gia đình khó khăn có con em theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Hiện Phòng giao dịch Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiếp tục triển khai cho vay theo Chương trình tín dụng học sinh sinh viên, qua đó nhằm tiếp sức cho nhiều HSSV trên địa bàn có cơ hội học tập, lập thân, lập nghiệp, xây dựng tương lai.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Chỉ thị số 34-CT/HU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 8/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của BCH TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới.

3. Kế hoạch số 118-KH/HU ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-Ct/TU

ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

4. Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều.

5. Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện Kim Động”.

6. Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện về phát động tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện.

7. Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Cạnh tranh chiến lược nước lớn và đối sách của Việt Nam

1. Bối cảnh cạnh tranh nước lớn

Thứ nhất, bối cảnh chung của thế giới giai đoạn từ nay đến năm 2030 dự báo sẽ có nhiều biến động, thậm chí có những thay đổi sâu sắc có tính bước ngoặt, mang lại cả

cơ hội và thách thức lớn đối với an ninh, phát triển của thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi căn bản: Một là, xu thế hòa bình, hợp tác, toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tập trung phát triển đất nước; Hai là, sự phát triển năng động của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và vai trò gia tăng của ASEAN, cùng với sự tăng cường của thế và lực đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, góp phần gia tăng giá trị chiến lược của Việt Nam trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn; Ba là, các nước lớn ngày càng coi trọng Việt Nam trong chính sách đối với khu vực Đông Nam Á, vì vậy, ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng mạnh thời gian qua, Việt Nam vẫn tìm thấy cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chuyển sang giai đoạn mới với những diễn biến khó lường hơn, xét về mức độ và bản chất. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc có thể tạo thêm khó khăn cho các nước nhỏ và vừa, trong đó có Việt Nam trong việc xử lý quan hệ với các nước lớn. Vì vậy, chúng ta sẽ khó khăn hơn trong việc thực hiện phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa” và “cân bằng động” giữa các nước lớn trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Thứ hai, trong thế trận cạnh tranh nước lớn, xu hướng vận động để hình thành trật tự thế giới tiếp tục biến đổi phức tạp, nhiều khả năng chưa thể hình thành một trật tự thế giới mới.

Thứ ba, trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn diễn ra gay gắt, quá trình chuyển dịch quyền lực tiếp tục diễn ra

mạnh mẽ trong nền kinh tế, chính trị, an ninh toàn cầu. Quá trình dịch chuyển đó làm thay đổi tương quan sức mạnh giữa các quốc gia và góp phần hình thành rõ hơn các trung tâm quyền lực mới. Trong đó, thực tế đã cho thấy, Mỹ không còn là quốc gia duy nhất có khả năng định hình trật tự thế giới, các nước lớn khác đang tích cực củng cố vai trò dẫn dắt ở khu vực và mở rộng ảnh hưởng ở cấp độ toàn cầu thông qua hệ thống thể chế đa phương mới. Một số cường quốc tâm trung cũng tập hợp các nước vừa và nhỏ, tiến tới hình thành các trung tâm quyền lực mới nổi, mặc dù quy mô và tầm ảnh hưởng nhỏ hơn. Trung Quốc, Ấn Độ đã và đang khẳng định vị trí trung tâm quyền lực mới của thế giới.

Thứ tư, cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục trở thành yếu tố bao trùm lên môi trường quan hệ quốc tế trong thời gian tới, sẽ tạo ra những biến đổi sâu sắc chưa từng có tiền lệ, tiềm ẩn nguy cơ xung đột cục bộ hoặc xung đột lĩnh vực rất cao. Như cuộc chiến đặc biệt Nga – Ucraina. Quan hệ nước lớn đan xen giữa cạnh tranh ở những lĩnh vực chiến lược và hợp tác ở một số lĩnh vực cụ thể có chia sẻ lợi ích. Trong những năm gần đây, mặt cạnh tranh, đối đầu có phần nổi trội hơn. Cạnh tranh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, ngoại giao, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, nguồn nhân lực, tiền tệ. ...

Thứ năm, trong không gian cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, một số xu thế lớn được đẩy nhanh, nổi bật là:

(1) Sự hoài nghi về toàn cầu hóa vốn đã tồn tại âm ỉ, nay được đẩy mạnh hơn trong những năm vừa qua dưới

tác động của chủ nghĩa dân tộc, dân túy, chủ nghĩa bảo hộ. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan của thế giới. Bản chất của nền kinh tế thế giới đòi hỏi sự phụ thuộc lẫn nhau, phân công lao động quốc tế; con người cũng luôn hướng tới nhu cầu kết nối, giao lưu, đi lại... Tuy nhiên, những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã bộc lộ rõ nét hơn, ảnh hưởng lạm phát kinh tế thế giới, cuộc chiến Nga - Ucraina. Trong thời gian tới, quá trình này sẽ điều chỉnh theo hướng cân bằng giữa tự do hóa, mở cửa với tự cường; cân bằng giữa hội nhập sâu rộng, toàn diện với tự chủ chiến lược; cân bằng giữa tham gia cuộc chơi chung với nâng cao khả năng chống chịu bên trong. Tính bền vững, bao trùm được quan tâm hơn; chuyển đổi số và kinh tế số, xã hội số trở thành xu thế lớn; tiến trình khu vực hóa được đẩy nhanh hơn.

(2) Cùng với toàn cầu hóa, luật pháp quốc tế cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi luật chơi và các thiết chế luật pháp quốc tế đã định hình từ trước bị một số nước xem nhẹ, bỏ qua. Lợi ích quốc gia (có thể là lợi ích chính đáng hoặc không chính đáng) là động cơ thôi thúc một số nước thúc đẩy chính trị cường quyền, chủ nghĩa bá quyền trong quan hệ với các chủ thể khác. Một số nước có vị thế sẵn sàng vi phạm luật pháp quốc tế, đẩy các khu vực, quốc gia đến nguy cơ xung đột, mâu thuẫn, thâm tóm, lôi kéo thành lập các tổ chức, mở rộng tổ chức dưới sự dẫn dắt của cường quốc nước lớn.

(3) Toàn cầu hóa đẩy mạnh hội nhập và liên kết quốc tế, nhưng mặt khác, toàn cầu hóa cũng tạo ra tình thế “kẻ thắng, người thua”, tạo điều kiện cho chủ nghĩa

dân tộc cực đoan và chủ nghĩa thực dụng phát triển. Đồng thời, một trong những xu thế không thuận trong giai đoạn hiện nay đã được Đại hội XIII của Đảng chỉ ra, đó là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Năng lực quản trị kém hiệu quả ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu đã dẫn đến mâu thuẫn, khủng hoảng xã hội. Cạnh tranh nước lớn gia tăng gây sức ép trực tiếp lên các chủ thể yếu hơn.

(4) Đại dịch Covid-19 đã đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái, thậm chí, một số chuyên gia nhận định rằng, đây là cuộc khủng hoảng sâu nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và rộng nhất kể từ năm 1870. Theo đó, các nền kinh tế suy giảm theo chiều thẳng đứng, nối tiếp là hai hướng diễn biến đối lập, một nhóm phục hồi tích cực, còn một nhóm tiếp tục suy giảm mạnh, tùy thuộc vào khả năng chống chịu và thích nghi với đại dịch của từng quốc gia, từ năm 2022, các nước phát triển đã dần khôi phục quy mô kinh tế như trước đại dịch Covid-19, trong khi các nước đang phát triển phải đến năm 2024 mới có thể đạt được điều này.

(5) Hệ thống sản xuất và phân phối toàn cầu sẽ phân rã mạnh mẽ. Mỹ và các nước tư bản quyết tâm “ly khai khỏi nền kinh tế Trung Quốc”, thúc đẩy mạnh việc tạo lập chuỗi cung ứng mới, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sự lệ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

2. Đối sách của Việt Nam

Một là, Việt Nam cần thực hiện linh hoạt chính sách “cân bằng động” trong quan hệ với các nước lớn. Việc quan hệ Trung Quốc - Mỹ gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng

thời gian qua là tâm điểm của đời sống kinh tế - chính trị thế giới. Nhưng tới thời điểm hiện tại, cặp quan hệ này chưa đến mức đối đầu (có thể có đột biến trong trung hạn, phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 - cuộc bầu cử được dự đoán là sẽ tái diễn cuộc cạnh tranh gay gắt giữa ông D.Trump và ông J.Biden). Hai siêu cường quốc đang tăng cường hợp tác, tuy nhiên chưa đến mức có sự thỏa hiệp về chiến lược.

Có thể khẳng định, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ vẫn kéo dài ở nhiều cấp độ khác nhau, dù hai bên có thể ngồi vào đàm phán. Đây là tiền đề tạo ra làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam, nhất là từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và từ chính Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để duy trì môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định, thực hiện hiệu quả chính sách cân bằng nước lớn trong lĩnh vực kinh tế, lấy quan hệ với Trung Quốc để tăng thêm thế trong xử lý quan hệ với Mỹ và ngược lại.

Tuy nhiên, nếu căng thẳng Mỹ - Trung Quốc tiếp tục gia tăng, Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện giữ thế cân bằng trong quan hệ kinh tế với cả Trung Quốc và Mỹ. Mặc dù tương quan lực lượng Mỹ - Trung Quốc thời gian qua đang diễn biến có phần nghiêng về Mỹ. Việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách theo hướng tự tin, thách thức Mỹ một cách trực diện hơn tạo ra nhiều hệ lụy đối với Việt Nam. Bởi hiện nay, Mỹ là cường quốc duy nhất có đủ khả năng ngăn ngừa Trung Quốc áp đặt bá quyền khu vực. Khả năng Trung Quốc có những bước đi quyết liệt hơn, ảnh hưởng tới tình hình Biển Đông là điều phải lường trước. Điều quan trọng là,

dù hình thái quan hệ Mỹ - Trung Quốc như thế nào, thì Việt Nam cũng là một trong những nước bị tác động nhiều nhất.

Do đó, hình thái quan hệ Mỹ - Trung Quốc tốt nhất đối với chúng ta sẽ là Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược trong hòa bình, không dẫn đến một trong hai thái cực đối đầu hay thỏa hiệp. Việt Nam sẽ chủ động điều chỉnh chính sách, chuẩn bị để ứng phó với các kịch bản khác nhau nhằm phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, hạn chế tối thiểu những tác động bất lợi. Lịch sử đối ngoại của Việt Nam cho thấy, căn cứ vị trí địa - chiến lược đặc thù của Việt Nam, đối sách hợp lý nhất của chúng ta trong quan hệ với các nước lớn là chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đồng thời thực hiện linh hoạt chính sách “cân bằng động” trong quan hệ với các nước lớn.

Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, khi xảy ra chiến tranh, xung đột trực tiếp hay gián tiếp giữa các nước lớn, với vị trí địa - chiến lược của mình, Việt Nam sẽ có thể bị đẩy vào thế khó đòi hỏi Việt Nam phải tinh táo đánh giá, dự báo về cục diện để có những quyết sách ứng phó phù hợp nhất, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của Việt Nam.

Hai là, trong xử lý quan hệ với hai nước lớn Mỹ - Trung Quốc, chúng ta phải giải quyết hài hòa cặp mâu thuẫn giữa nhu cầu gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển với việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và mâu thuẫn về mặt “đối tác” và “đối tượng” của hai nước.

Ba là, Việt Nam tiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước. Trong quan hệ với Nhật Bản, đây là quan hệ có lợi ích lớn của Việt Nam, tuy nhiên, thời gian qua có phần chững lại. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy để đưa quan hệ song phương phát triển đúng tiềm năng. Cần đặc biệt chú ý, chủ động đánh giá và thúc đẩy quan hệ với Nga, Ấn Độ trong thời gian tới. Chúng ta cũng phải đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN, đóng góp tích cực và phát huy vai trò lớn hơn trong việc đưa ASEAN trở thành một tổ chức khu vực thống nhất, liên kết chặt chẽ hơn về chính trị và kinh tế, đồng thời thắt chặt quan hệ với các cường quốc ở các khu vực khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, EU để tạo thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các nước lớn.

Bốn là, về quan hệ với Mỹ: Thời gian qua, bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc gia tăng và nhu cầu củng cố quyền lực của Mỹ tự đưa đến những thay đổi tích cực trong quan điểm hợp tác của Mỹ với Việt Nam. Nói cách khác, quan hệ Việt Nam - Mỹ vẫn sẽ phát triển quan hệ ở tầm chiến lược, vì Việt Nam quan trọng trong chính sách của Mỹ. Vì vậy, thời điểm hiện nay, dù chưa nâng cấp quan hệ với Mỹ thì xu hướng phát triển tốt đẹp hơn của quan hệ Việt Nam - Mỹ vẫn được bảo đảm.

Việt Nam cần tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế với Mỹ chủ động đề xuất với Mỹ đàm phán, ký kết một Hiệp định thương mại tự do song phương thế hệ mới, tạo nền tảng cho hợp tác “thuần túy về kinh tế” một cách thực chất. Bên cạnh đó, đề xuất đàm phán, ký kết một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và Mỹ sẽ phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Một FTA

song phương, minh bạch về chính sách sẽ bảo đảm vững chắc về lợi ích kinh tế lâu dài trong hợp tác với Mỹ. Trong quan hệ hợp tác vừa bảo đảm sự hài hòa và thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn khác, tránh cho Việt Nam rơi vào “thế kẹt” trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Việt Nam cần tận dụng không gian thuận lợi của quan hệ Việt Nam - Mỹ hiện nay, Mỹ thúc đẩy viện trợ công nghệ cao trong một số lĩnh vực, như y tế trong phòng chống dịch bệnh, giáo dục, năng lượng sạch; thúc đẩy viện trợ để tiếp tục giải quyết những ảnh hưởng còn tồn đọng của chiến tranh, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên trong tiếp nhận viện trợ cần tránh lợi dụng qua viện trợ để thực hiện những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 10/2023

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng 4 tốt; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông năm 2023; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo

dục pháp luật, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nhân dân.

3. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2023 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 ở tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TU ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều.

4. Tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư mới kiểu mẫu; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); 93 năm ngày truyền thống các ngành: Kiểm tra Đảng (26/10); Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); Dân vận của Đảng (15/10); Văn phòng cấp ủy (18/10). Ngày thành lập các hội: Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Hội

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10)... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

5. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở xã Vũ Xá

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua xã Vũ Xá đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện chung sức, đồng lòng hiến đất, góp sức làm đường giao thông nông thôn.

Để có được sự đồng thuận cao của người dân, cả hệ thống chính trị của xã đã tích cực vào cuộc; xã đã chỉ đạo thành lập Ban vận động tại các thôn, trong đó các hội, đoàn thể, người có uy tín trong thôn, xóm là yếu tố chủ lực trong công tác tuyên truyền, vận động. Với phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”, bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động phù hợp, linh hoạt, nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã được nâng lên, người dân thấy được lợi ích của việc mở rộng đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó phát huy tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường.

Đến nay, người dân của 04/05 thôn trên địa bàn xã đã hiến 581,8 m² đất và 956 m² tường rào kiên cố, hạ bỏ cây cối để phục vụ mở rộng, nâng cấp 17 tuyến giao thông nông thôn, tổng chiều dài trên 12 km. Trong đó tuyến đường thôn Cao Xá mở rộng từ 3m lên 6m, tuyến đường thôn Cộng Vũ, Lê Xá, Bình Đồi mở rộng từ 2-2,2m lên 5m. Đã có 59 hộ của 04 thôn tự nguyện hiến đất làm đường, tiêu biểu như các hộ gia đình: ông Nguyễn Hoàng Hoan, ông Phạm Văn Khương, ông Hoàng Văn Việt, ông Trịnh Văn Tuyền, ông Trần Văn Việt (thôn Cao Xá); bà Hoàng Thị Mùi, ông Nguyễn Văn Công (thôn Bình Đồi); ông Trương Văn Bao (thôn Cộng Vũ); ông Nguyễn Văn Quếch (thôn Lê Xá)...

Phong trào hiến đất làm đường đã tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết của người dân trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương; góp phần đưa xã Vũ Xá hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy